
 

 

ภาพถ่ายการลงทะเบียน 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ภาพถ่ายการแสดงความเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาลต าบลจอมทอง โดยวิธีการยกมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นายอุดม ค าวัน นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง กล่าวเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 

 

 

 



 

 

นายบุญสืบ  ภักตรา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลจอมทอง 

 

 

 



 

 

นายวัชรินทร์  สุปินตา ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง กล่าวแสดงความคิดเห็น 

 
นายเลื่อน กันทะใจ ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง กล่าวแสดงความคิดเห็น 

 



 

 

นายทองอินทร์  หลวงหล่อ ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง กล่าวแสดงความคิดเห็น 

 

 
นายสมจิตร  ประปานา ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง กล่าวแสดงความคิดเห็น 

 



 

 

นายภัทภรณ์  ใจเรือน ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสุกร และ ผู้เลี้ยง กล่าวแสดงความคิดเห็น 

 
นางสาวกนกพร  สุวรรณ์ ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสุกร และ ผู้เลี้ยง กล่าวแสดงความคิดเห็น 

 



 

 

นายอุดม  ค าวัน นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง กล่าวชี้แจ้งข้อซักถามต่อที่ประชุม 

 
นายชัยวัฒน์  ปันสิน ผู้อ านวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 กล่าวต่อที่ประชุม 

 



 

 

นายจักรพันธ์  คอทอง ปศุสัตว์อ าเภอจอมทอง กล่าวต่อที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 


